

สรุปข่าวประจำวัน
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์	หัวข้อข่าว	หน้าที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ข่าวความเคลื่อนไหวของผู้บริหาร				
1	สยามรัฐ	ข่าวสั้น: 'นายกฯ' ลุยสระบุรี ตรวจโครงการข่ายระบบราง วันนี้	3	
2	-	-	-	
ข่าวที่เกี่ยวกับภารกิจ กสร.				
1	ข่าวสด	ย่อข่าวเศรษฐกิจ: เมืองไทยฯ ดีเด่น 2 ปีติด	5	
2	-	-	-	
ข่าวที่เกี่ยวกับภารกิจ				
1	ข่าวสด	ธอส. ลุ้นเพิ่มวงเงินอุ้มม.33ซื้อบ้าน	5	
2	ไทยโพสต์	ดีอีเอสเผย 10 เฟกนิวส์ต้มตุ๋น	3	
ข่าวการเมือง				
1	-	-	-	
2	-	-	-	

“กสร. คุ่มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน”

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กสร.

ข่าวความเคลื่อนไหวของผู้บริหาร



ข่าวสั้น

■ 'นายกฯ' ลุยสระบุรี ตรวจโครงข่ายระบบรางวันนี้

ทำเนียบฯ - เมื่อวันที่ 16 ส.ค.66 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 17 ส.ค.66 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอิทธิกร รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมคณะตรวจราชการโดยมีกำหนดการเดินทางนี้ ในเวลาประมาณ 08.45 น. นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ อุโมงค์ที่ 1 (อุโมงค์ผาเสด็จ) ณ พื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ สถานีรถไฟหินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี รับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ จากนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า จากนั้น นายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ฯ ไปยังอุโมงค์มวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) แล้วเดินทางไปตรวจเยี่ยม

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทราชภัฏวชิรวิทยาดินแดน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ก่อสร้างงานอุโมงค์รถไฟฟ้าผาเสด็จ ช่วงมาบตาพาด - หินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โดยสัญญาที่ 3 เป็นงานอุโมงค์รถไฟ จำนวน 3 อุโมงค์ ได้แก่ อุโมงค์ที่ 1 (อุโมงค์ผาเสด็จ) ตั้งอยู่ระหว่างสถานีมาบตาพาด สถานีผาเสด็จ และสถานีหินลับ จ.สระบุรี มีลักษณะเป็นอุโมงค์คู่ ทางเดียว มีความยาวประมาณ 5.85 กิโลเมตร ถือเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เป็นการออกแบบที่มีระบบความปลอดภัยก่อนช่วงสูง ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 98.13 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2566 (นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างงานอุโมงค์ที่ 1) ส่วนอุโมงค์ที่ 2 ตั้งอยู่ระหว่างสถานีหินลับ และสถานีมวกเหล็ก จ.สระบุรี และอุโมงค์ที่ 3 ตั้งอยู่ระหว่างสถานีคลองขนานจิตร อ.ปากช่อง และสถานีคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ด้านโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โดยโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างอุโมงค์ จำนวน 2 อุโมงค์ (งานโยธาสัญญาที่ 3 - 2 งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกัน) ได้แก่ (1) อุโมงค์มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟผาเสด็จ และสถานีรถไฟหินลับ มีลักษณะเป็นอุโมงค์เดี่ยว รางคู่ ความยาว 3.465 กม. สถานะปัจจุบัน มีความคืบหน้าการก่อสร้าง 1.37 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.6 (นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างงานอุโมงค์มวกเหล็ก) และ (2) อุโมงค์คลองไผ่ จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟจันทักและสถานีรถไฟคลองไผ่ มีลักษณะเป็นอุโมงค์เดี่ยว รางคู่ ความยาว 4.10 กม. มีความคืบหน้างานก่อสร้าง อยู่ที่ 1.27 กิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 31.12

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ กสร.



เมืองไทยขดีเด่น 2 ปีติด

นายสาระ ลำชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัท ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างมืออาชีพ และความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพ ทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในองค์กรและมีความสุขในการทำงาน พร้อมเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

ธอส.ลุ้นเพิ่มวงเงินกู้มม.33ซื้อบ้าน

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมผู้เสกการ ในฐานะประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ ธอส.อีกเป็นจำนวนมาก ที่ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประกันตนได้ทันที เพราะครบวงเงิน 3 หมื่นล้านบาทไปแล้วอย่างรวดเร็วเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากขณะนี้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นทำให้มีลูกค้าสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างมาก

“ขณะนี้แนวโน้มที่จะขยายมาตรการดังกล่าวต่อไปได้อีก เพราะไม่เป็นภาระต่องบประมาณ เนื่องจากเป็นการใช้เงินสมทบของสำนักงานประกันสังคมมาลงทุนฝากไว้ที่ ธอส. เพื่อนำไปใช้ปล่อยกู้ในโครงการดังกล่าว แต่จะต้องรอให้กองทุนประกันสังคมมีเงินสมทบในระดับหนึ่งก่อน ทำให้โครงการนี้จึงยังไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ไม่ได้เกี่ยวกับว่ายังไม่สามารถตั้งรัฐบาลใหม่ได้ ซึ่ง ธอส.ก็มีความพร้อม เพราะเงินที่นำมาใช้ ปล่อยกู้ลูกค้าที่อยู่อาศัย เป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน และไม่มีความเสี่ยง”

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการใช้เงินก้อน (รีไฟแนนซ์) ที่คืนพร้อมอาคาร ห้างชุด (คอนโดมิเนียม) จากสถาบันการเงินอื่น และให้เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับ ธอส.มีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท/หลักประกัน ดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-5 เท่ากับ 1.99% ปีที่ 6-8 MRR-2.00% (เท่ากับ 4.65%) และปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา MRR-0.50% (เท่ากับ 6.15%) ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRRอยู่ที่ 6.65% ต่อปี ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี

ตีอีเอสเผย 10 เฟกนิวส์ต้มตุ๋น

ไทยโพสต์ ● “ตีอีเอส” สรุปข่าวปลอมประจำสัปดาห์ที่ พชช.สนใจสูงสุด 10 อันดับแรก นำโดย “เด็กแรกเกิด-6 เดือน รับเงิน 1,200 บาท ใช้บัตร พชช.ใบเดียว” ย้ำต้องรู้เท่าทันเช็กข้อมูลรอบด้าน

นายเวทวงศ์ พงษ์ทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตีอีเอส) ในฐานะโฆษกกระทรวง ฝายข้าราชการประจำ กล่าวถึงผลการตรวจสอบและรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,441,954 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 151 ข้อความ

ทั้งนี้ ช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 119 ข้อความ ตามมาด้วยการ

แจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 31 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 120 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 63 เรื่อง โดยสัดส่วนหลักอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย จำนวน 49 เรื่อง

นายเวทวงศ์กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 อันดับระหว่างวันที่ 28 ก.ค. - 3 ส.ค.66 ดังนี้ อันดับที่ 1 เรื่องเด็กแรกเกิด-6 เดือน ได้รับเงิน 1,200 บาท

โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว อันดับที่ 2 เรื่องเพจ DLT Smart Queue เปิดรับทำใบขับขี่ทุกประเภททั่วไทย อันดับที่ 3 เรื่องเพจสำนักงานขนส่งทางบก รับทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์

อันดับที่ 4 เรื่องไม่ใส่รองเท้าบนพื้นปูกระเบื้องหรือหินอ่อน จะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง อันดับที่ 5 เรื่องเพิ่มบ้านอายุราชการการรายละ 5,000-10,000 บาท/เดือน อันดับที่ 6 เรื่องการบินไทยเปิดรับสมัครพนักงาน 3 อัตรา รายได้หลักพัน ผ่านเพจ Julius อันดับที่ 7 เรื่องกรมการจัดหางานรับสมัครงานผ่านเพจงานยอดฮิต 2023

อันดับที่ 8 เรื่องออมสินปล่อยสินเชื่อห้วงใย อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่านเพจ

สนับสนุน-Mymo อันดับที่ 9 เรื่องอาการท้องผูกเรื้อรังเป็นสัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อม อันดับที่ 10 เรื่องการบินไทยเปิดเฟซบุ๊กหลักฝ่ายสื่อสารองค์กร ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา

ทั้งนี้ หากได้รับการแจ้งข้อมูลที่ผิดปกติผ่านเอสเอ็มเอสหรือทางโทรศัพท์ ขอให้ตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายอยู่บนโซเชียลมีเดียและออนไลน์ โดยสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอมได้ผ่านช่องทางของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ที่ไลน์ @antifakenewscenter เว็บไซต์ <https://www.antifakenewscenter.com> ทวิตเตอร์ <https://twitter.com/AFNC> Thailand และโทร.สายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 ตลอด 24 ชั่วโมง.